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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ครั้งที่ 2/2555 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุมังคลอุบล ชัน้ 1 สํานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

--------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 

1. พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธ์ุ  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร  รองประธานกรรมการ 
4. นายสมภพ เพชรรัตน์  กรรมการ 
5. นางวนิดา ปอน้อย  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ  นาคะวิวัฒน์  กรรมการ   
7. นายวิรัช โหตระไวศยะ กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  กรรมการ     
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี     น่วมจิตร์  กรรมการ 
11. ดร.ไพบูลย์    ใสยาวงศ์  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ  ศิลวัตร  กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสด์ิ  กรรมการ 
14. ดร.วิชัย พยัคฆโส  กรรมการ 
15. นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์  กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์สยาม  ดําปรีดา  กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด  กรรมการ 
18. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา  กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ี สงวนพงษ์  กรรมการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธ์ิพ่วง  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย  กรรมการ 
5. นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์  กรรมการ 
6. นายประชุม คําพุฒ  ผู้อํานวยการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
7.  นางนิภา แจ้งฟ้า  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นายสุทธิชัย  ภิญโญภาวศุทธิ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม        

1. นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย  แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2. นายมนตรี นพคุณดี แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิวิชาการ         

และงานทะเบียน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที  ภู่รอด  ผู้อํานวยการกองกลาง  
4. นางวราภรณ์ อชานนท์  ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางอลิสา โรจน์ธนานันต์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ อังศุภโชติ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
8. นายณัชติพงศ์  อูทอง  ผู้อํานวยการสหกิจศึกษา 
9. นายทวีสิทธ์ิ  สาสะเดาะห์  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10. นางสาวศศิมา  ประเสริฐกรรณ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11. นายเอกนรินทร์   พุทธบรรจง  สํานักงานอธิการบดี 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
   เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาครบองค์ประชุม
แล้วประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้    
       
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชมุทราบ 

1.1 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2555 อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และการประชุมกรรมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในลักษณะ Retreat เก่ียวกับการพัฒนาองค์กร ในภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 - การจัดการเรียน การสอน 
 - การวิจัย 
 - การบริการแก่สังคมและการพัฒนานักศึกษา 
 - การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 - การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 - ฯลฯ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งการรับสมัครนักศึกษา
สอบตรง ของ 9 มทร. ดังนี้ 
 จํานวนผู้สมัครทั้งสิ้น จํานวน  46,000 คน  
 สมัครเข้า มทร.ธัญบุรี จํานวน 15,000 คน 
 จากการประชุม 9 มทร. ได้พิจารณาข้อกําหนดการตัดยอดให้สิทธิเบอร์ 1 ก่อน 
เบอร์ 2 จะแยกไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามลําดับ และ เบอร์ 3 จะจัดลงตามคณะที่ยังไม่ครบ และลงท้าย
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ประกาศให้ทราบว่าสาขาใดบ้างที่ต้องการรับสมัครเพิ่มเติม ขอให้กลุ่มที่สอบผ่านด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ติดต่อ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของแต่ละ มทร. 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555   
     

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
จึงได้จัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ดังเอกสารรายงานการประชุม 
จํานวน 47 หน้า เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2555 ขอให้นําเข้าวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามมติ    
ที่ประชุม ตัวอย่าง หน้า 9 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณพิต สาขาภาษาอังกฤษ นักศึกษา
จะต้องปรับปรุงอย่างไร โดยนําวาระ 4.4 เป็นวาระ 3.1 และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   รองอธิการบดี (ผศ.พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์) เสนอให้รองอธิการบดี ที่กํากับดูแล 
และคณบดีทุกคณะ ดูแลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสนอให้มีหน่วยงานประสานงานกลาง เพื่อติดตาม
การดําเนินงานจากการประชุมและนําไปสู่การปฏิบัติ 
   รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งให้ทราบว่าจากการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา มีผู้เข้าร่วม จํานวน 30 คน จาก 100 คน ปัญหาอาจเกิดจากการสื่อสารข้อมูลไปยัง
นักศึกษา ปัญาหาจากการเกิดอุทกภัย ทําให้มีการจัดตารางสอนชดเชย และควรมีการวิเคราะห์กําหนดข้อสอบ
สอบเข้า 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า จากการจัด Exit exam ระยะ 5 ปี ยังมีปัญหา 
คณะต้องกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดความสนใจ และให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษ ขณะนี้ มทร.พระนคร ได้ประกาศ
บังคับใช้แล้ว  
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาของคณะคือ ขาดความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการ เป็นผู้ผลิตอย่างเดียว ควรมีการจัดหลักสูตร Supervisor หรือหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจเกษตร แต่ยัง
ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน จึงต้องพัฒนาอาจารย์ให้สอนนักศึกษาแทน 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ฝึกอาชีพ
เฉพาะทางเป็นหลัก จึงทําให้เก่งภาษาอังกฤษด้วยยาก จากการศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน ได้มีการสอน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล จึงอาจใช้วิธีการรับนักศึกษาโดยดูคะแนนจากภาษาอังกฤษ ไม่ให้น้อยกว่า 50%  
ถึงจะรับเข้าศึกษาต่อ 
   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ เรื่องการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิด
แรงจูงใจโดยมีนักศึกษาต่างชาติ คณะ/วิทยาลัย ต่อ 1 คน เป็น Counterpart หรือการเพิ่มครูภาษาจีน  
   ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) เสนอแนะแต่ละคณะต้องใกล้ชิดนักศึกษา 
หานักศึกษาที่สามารถสื่อสารได้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ยังมีปัญหาการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพราะไม่มีนักศึกษา 
ที่มีความสามารถ จึงขอให้แต่ละคณะควรมีหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น 
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   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ีแจงว่าควรผักดันให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
และมาตรฐานของหลักสูตรนานาชาติ จะต้องเข้ารับการประเมิน Fednet ระดับอาเซียน และนักศึกษาจะต้อง
เตรียมตัวเข้าหลักสูตรดังกล่าว และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะ ขณะนี้มีนักศึกษาอินโดนีเซีย เข้ามาเรียน
เทอมละ 7 คน และอนาคตจะมีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจะต้องมีการจัดตารางเวลาการ
สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสนอขอให้แต่ละคณะมี 1 วิชา สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
   รองอธิการบดี (ผศ.พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์) ขอเสนอให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย 
และให้แต่ละคณะนําไปปฏิบัติ ให้มีชมรมภาษาอังกฤษ และรวบรวมนักศึกษารุ่นพี่ที่เก่ง เปิด Class ติวภาษาอังกฤษ 
โดยที่มหาวิทยาลัยเอื้อสถานที่ให้ และการสอบของแต่ละวิชาควรมี 1 ข้อ ให้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ 
   ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พล.อ.อ.ภคชาติ   กฤษณะพันธ์ุ) 
แจ้งให้ทราบว่าอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) จึงขอให้มีการติดต้ังป้ายที่เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้ังแต่ประตูทางเข้า ป้ายบอกทางต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาคารคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ทุกห้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควรมีการขึ้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษ  
   ประธานแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากมีการเปิดหลักสูตร International จึงมีการส่ง
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ไปเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ และขอสรุป
รายละเอียดดังนี้ 

1. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาเรื่อง Exit exam อีกครั้ง 
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) พิจารณาเรื่องนักศึกษาต่างชาติ

ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย มีนักศึกษาต่างชาติ  
3. มอบรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาเรื่องการ Train ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ที่นําเสนองานวิจัย
ในต่างประเทศ ในการบรรยายและการตอบ ข้อซักถาม 

4. ป้ายบอกทางอาจมอบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยให้อาจารย์
สุรยุทธ เพ็ชรพลาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลการออกแบบ และมอบให้อาจารย์ ผศ.ดร.กมลนัทธ์   
ธรรมรักขิตกุล คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดูแลการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน  
  - ไม่มี - 
    
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการภายนอก ของคณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนของวุฒิสภา และ กสทช. 
    
 มติที่ประชุม รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน จากการได้รับแต่งตั้งเป้นอนุกรรมการภายนอก 
 

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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 มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การคิดคะแนนควรแยกความแตกต่างของกลุ่มบุคคล 
2. Comply การได้มาของคะแนน กับ Competency ภาระกิจหลักของบุคคล 

จึงมีความแตกต่างชัดเจนระหว่างบุคคลท่ีมีความสามารถสูง และเพื่อป้องกันการขัดแย้ง ขอให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

3. ข้อกําหนดการลา และการใช้เวลาในส่วนหนึ่งไปโดยไม่ทําให้เกิดความ
เสียหายในงาน ถือว่าไม่เป็นการลา ต้องแยกหลายประเภท กรณีอาจารย์ที่มีความต้องการจะเพิ่มศักยภาพตนเอง 
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าไปหาความรู้ในสถานประกอบการต่างๆ และมอบให้กองบริหารงานบุคคล 
สรุปผลการลา ของบุคลากรให้ที่ประชุมทราบ และได้ผลอะไรบ้างจากการลา กรณีข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย
จะทํา Norm ให้ยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ให้เป็น (Catalyst)  
 รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) จากการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เสนอให้คณะต่าง ๆ ควรมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อจะได้ดูรอบด้าน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ผลการประเมินกลับเป็น
ส่วนหนึ่งของการขึ้นเงินเดือน ซึ่งอันตราย มีการร้องทุกข์ ในกรณีที่กล่าวหาว่าถูกกลั่นแกล้ง ฝากให้คณบดี 
ผู้อํานวยการ อย่าทําแบบไม่มีเกณฑ์แล้วประเมิน ขอให้มีร่องรอย Support การประเมินดีเด่น ดีมาก  
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เสนอให้ทราบว่าการประเมินมีมาตรฐานแล้ว แต่ทําตาม
รูปธรรมหรือไม่ ปริมาณงาน 70% Core competency 30% ปริมาณงานจะทําอย่างไรให้เป็นรูปธรรม 
 รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) แจ้งว่ารอบประเมินครั้งที่หนึ่งผ่านแล้ว แต่รอบ
การประเมินครั้งที่สองจะต้องเซ็นสัญญาใหม่ จากผลการประชุม กบม. ดังกล่าวให้คณะช่วยดําเนินการตรวจสอบ 
เพื่อป้องกันการร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง 
 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากําลังคนและความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ช้ีแจงให้ทราบถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายพัฒนากําลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยความร่วมมือ
จาก 14 หน่วยงาน มีหน่วยงานจากภายนอกจํานวน 9 หน่วยงาน และจากภาคการศึกษา จํานวน 5 มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหนึ่งในการร่วมพัฒนาในข้อตกลงดังกล่าว โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมดําเนินการ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ที่มีการจัดการศึกษา และการวิจัย   
ในเรื่องระบบรางโดยตรงแบบครบวงจร เช่น ระบบขนส่งโลจิสติก   วัสดุศาสตร์ในการทําราง และตัวรถไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้า ซึ่งให้การสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยในการจัดทําหลักสูตร ขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ร่วมจัดทําหลักสูตรรถไฟฟ้า ซึ่งกําลังเสนอในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ได้รับการติดต่อ
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา จํานวน 3 คน 
และได้รับคําชมเชยจํานวน 2 คน จากการอบรม 10 วัน แต่มีนักศึกษาหนีกลับก่อน 1 คน โดยไม่แจ้ง และ  
ดร.เทอดเกียรติ   ลิมปิทีปราการ ร่วมอบรมด้วย         
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 มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมร่วมดําเนินการและรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป  
 

5.2 พิจารณาสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลขอถอนวาระการประชุม วาระที่ 5.2  

 
 มติที่ประชุม อนุมัติการถอนวาระที่ 5.2  
 

5.3 พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการฯ สายสนับสนุน เม่ือวันที่ 3 มกราคม 2555 
  รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) เสนอแนะจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน กองประชาสัมพันธ์ 
มีภาระงานมากกว่าที่กําหนด และในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นอาจารย์จํานวนมาก โดยไม่มีตัวแทนจาก   
สายสนับสนุน ยกเว้นกองบริหารงานบุคคลที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ทําให้การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะไม่ครบถ้วน
และสมบูรณ์ ควรมีตัวแทนจากสายสนับสนุนเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณากรอบอัตรากําลังด้วย 
 ประธานแจ้งให้ทราบว่าจากที่ผ่านมามีการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ของหน่วยงานสนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เกี่ยวกับการเตรียมองค์กรออกนอกระบบ หรือเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ควรมีการนํามาพิจารณาอีก
ครั้ง การบริหารจัดการต่าง ๆ ควรนําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยเสริมการบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยงาน
สนับสนุนจะต้องนําเอารูปแบบหรือกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับมาเป็นฐาน
ต้ังในความคิด ถ้ามองในเชิงปริมาณ จะต้องนํา Competency based มาต้ัง ตัวอย่าง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และกองบริหารงานบุคคล ที่ทํา Competency based เป็นโครงการนําร่อง ควรนํากลับมาพิจารณา
อีกครั้ง เพื่อเป้าหมายการใช้ทรัพยากรบุคคล และค่าตอบแทนของบุคลากรที่มีอยู่ และกลุ่มประเภทลูกจ้าง
ช่ัวคราว แนวความคิดเพิ่มเติมกรณีออกนอกระบบ จะมีการดูแลอย่างไร เนื่องจากมีพ้ืนที่ในการดูแลมาก ควร
ศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีปริมาณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบปริมาณกับคุณสมบัติของบุคลากร โดย
มอบรองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย) นําผลการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานให้ทราบ รวมถึง
ข้อเสนอแนะของรองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) และไม่ควรผูกติดกับตัวโครงสร้างที่วางไว้ เพราะจะ
ทําให้เกิดความขัดแย้งจากการมอบหมายงาน 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มีภาระหน้าที่มาก 
และจะนําเสนอเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง  
 รองอธิการบดี และผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) ช้ีแจงให้ทราบว่า เดิมกลุ่มทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จากนั้น สืบเนื่องจากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายนอกที่เป็นประธานการ
ประเมิน ได้เสนอแนะกับมหาวิทยาลัยว่ากลุ่มทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะไม่เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหน่วยงานที่จะสังกัดใหม่ จึงต้องมาสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้ทราบว่ากําลังดําเนินการปรับ
ภาระกิจ เดิมผู้ที่ก่อต้ังมีวัตถุประสงคืให้เป็นศูนย์ทํางานวิจัย แต่ไม่มีศูนย์ หรือสํานักที่ทําหน้าที่วิจัย เพื่อสร้าง 
Output ทางการวิจัย ตามโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น Administration body แต่บทบาทปัจจุบัน
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เป็น supporting body กลายเป็นสถาบันสนับสนุน แต่ตามระเบียบและข้อบังคับจะต้องเป็น 
Administration body ต้องบริหารกลไกระบบ เหมือนกับกองนโยบายและแผน ทําแผนงานวิจัย กําหนด
แผนงานวิจัย การที่จะนํากลุ่มทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาตามเดิมนั้น จะทําให้
เกิดปัญหาเช่นเดิม จากข้อสังเกตุของประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาระงานของกลุ่ม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรรับใช้องค์กร และควรมีการเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมกับวิเทศสัมพันธ์ จะมี
โอกาสเปิดตัวไปสู่ AEC มากขึ้น เช่น การสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศอาเซียน เป็นมิติหนึ่งของอาเซียน ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ 2.วัฒนธรรม 3. ความร่วมมือ ความมั่นคง  
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสนอในเรื่องการมองอัตรากําลัง / 
Feeling หน่วยงานสนับสนุนจะต้องมีความเข้มแข็ง ควรมีเป้าหมาย และจัดองค์การที่ชัดเจน เข้าสู่องค์การใน
กํากับ และมีภารกิจรองรับอนาคตรวมทั้งคณะต่าง ๆ จึงเสนอให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อม
ดําเนินการไปทิศทางเดียวกัน และควรเป็นการเสนอแนะภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายมากกว่า จากคณะกรรมการ 
 ผู้อํานวยการสํานักสหกิจศึกษา ช้ีแจงเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
ที่ได้ต้ังข้อสังเกตุ คือ ภารกิจของสํานักงานสหกิจศึกษาเป็นงานภาพรวม และงาน Support ให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง งานเครือข่ายสหกิจศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคม 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นสหกิจศึกษา อัตราที่มีอยู่ได้ทํางานเต็มความสามารถ และจะมีการจัดโครงการ
อบรมร่วมกับ 9 มทร. ให้ผ่านมาตราฐาน 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอแนะว่าการปรับกรอบอัตรากําลัง   
รูปโครงสร้างของคณะกรรมการ ระดับคณะควรมีรองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมด้วย การบริหารองค์กรสมัยใหม่
บุคลากรจะน้อยลง เพราะมีข้อจํากัดหลายด้าน เป็นแบบเปลี่ยนงานตามคน มิใช่เปลี่ยนคนตามงาน และควรเขียน 
JD (Job description) ของแต่ละงานด้วย 
  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะและมอบหมายดังนี้ 

1. มอบรองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย) นําผลการศึกษาดู
งานจากสถานศึกษาต่าง ๆ รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

2. ให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นภาระงานในสังกัดกองนโยบายและแผน 
3. ให้กลุ่มทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภาระงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 
 

5.4 พิจารณาการจัดงาน เดิน – ว่ิงการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี 
ฮาร์ฟมาราธอน 2556” 
  กําหนดการจัดงาน เดิน – ว่ิงการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟ
มาราธอน 2556” วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)  
 ขอแก้ไขคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ฝ่ายสิทธิประโยชน์ เพิ่ม สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ฝ่ายรายงานผลและประเมินผล เพิ่ม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. อนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนนักกีฬา ตัด คณะศิลปศาสตร์ เปลี่ยนเป็น 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดงาน เดิน – ว่ิงการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอส
คันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2556” วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556  
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5.5 พิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2555 

ด้วยปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย 
ทําให้พื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทําให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       
ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปีการศึกษา 2555 เนื่องจากไม่สามารถฟื้นฟูมหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุงสถานกีฬาได้ทันการแข่งขัน ประกอบกับมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
10/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป้นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 
ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา รวม 11 หน้า 

  
 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 – 9 
กุมภาพันธ์ 2556  
 

5.6 พิจารณาสรุปผลการติดตามผล ประเมินผลและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 รอบ 9 เดือน 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) แจ้งให้ทราบว่า
เครือข่ายความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นการทํางานใน
ลักษณะเครือข่าย โดยมีการจัดอบรมสัมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 
26 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน” และเวลา 13.00 – 17.00 น. เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของคณะวิชา” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งแจ้งให้กับ 10 คณะ 1 วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม คณะที่
ไม่เข้าร่วมจะไม่ได้คะแนนตามตัวช้ีวัดจากความร่วมมือ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อเทียบกับ 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย มีผู้เข้าร่วม
จํานวนมาก 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งให้กับ
คณบดีทุกคณะทราบว่าจะขอเชิญคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 เมษายน 
2555 เวลา 9.00 น. ในการจัดทําหลักสูตร TQF ให้แล้วเสร็จ โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการและสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสนอว่าสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา จะต้องสร้างคนของคณะให้เก่งเหมือนสํานักประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 คน ให้มี
ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธ์ิพ่วง) แจ้งว่าจากการที่
สภามหาวิทยาลัยได้จัดต้ังสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและลดภาระงานของคณะต่าง ๆ 
ซึ่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาจะรับผิดชอบข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การส่ง
ข้อมูล Che Online ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะอยู่ที่คณะ เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้อยู่ใน
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ระดับที่ดี รวมท้ังมีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน อย่างเป็นมาตรฐาน คณะสามารถกรอก
ข้อมูลได้โดยตรงตามแบบฟอร์ม และขณะนี้ได้แจ้งไปยัง 7 คณะให้เลือกบุคลากรที่ดูแลเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา เนื่องจากคณบดี และผู้อํานวยการ รับตําแหน่งจากการสรรหา ทําให้มีการเปลี่ยนบุลคากร
ในการทํางาน ต้ังแต่ รองคณบดี หัวหน้าภาค หัวหน้าสาขา ร่วมทั้งผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา จึง
ขอให้ส่งบุคลากรที่เป็นอาจารย์ 1 ราย และบุคลากรสายสนับสนุน 1 ราย จะเริ่มดําเนินการเดือนเมษายน ทุก
วันจันทร์ เพื่อให้ความรู้เชิงเจาะลึกเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอชี้แจงในข้อ 1.4.3 เรื่องผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ตํ่ากว่าเกณฑ์และมีสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมา จากการดําเนินงานจะมีความ
เชื่อมโยงกับคณะโดยตรง คือ การจดลิขสิทธ์ิการเขียนตํารา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมี
การส่งเสริมให้ทุกคณะเขียนตําราประกอบการสอน ขณะนี้ยังไม่ทราบจํานวนตําราที่ชัดเจนทําให้สัดส่วนและ
เกณฑ์ลดลง เมื่อทําการวิเคราะห์คําว่า ตํารา หรือหนังสือ จะเกี่ยวข้องกับ Che 1 ถ้ามีงานวิจัยเป็นของตัวเอง
สามารถนําตําราไปขอผลงานได้ Che 2 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ จะต้องหาทางให้อาจารย์ออกไปทําตํารา 
แต่ยังติดเรื่องระบียบวันลา ดังนั้นกองบริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ ควรให้ความสําคัญกับระเบียบ รวมทั้ง
การที่อาจารย์ไปฝังตัวตามสถานประกอบการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ดังกล่าว 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ   นาคะวิวัฒน์) ชี้แจงในข้อ 1.5 
เรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม ได้มีการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ทํางาน โครงการ 84 ชุมชน หมู่บ้านเฉลิม  
พระเกียรติ มีข้อสังเกตุว่าการตอบโจทย์ KPI ยังไม่ทั่วถึง คณะส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจการดําเนินการจัดทํา
โครงการ เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์   จันทรบรรเจิด) ช้ีแจงเรื่อง
โครงการ 84 ชุมชน หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ จะมีการขยายโครงการเป็น 5 ปี เพื่อเป็นการตอบโจทย์ว่าเป็น
โครงการย่ังยืน คณะกรรมการชุดใหญ่ของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 84 ชุมชน หมู่บ้าน ได้มีการ
ประชุมนัดหมายเพื่อจะดําเนินการโครงการในวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555 รายละเอียดจะขอนําแจ้งที่ประชุม
อีกครั้ง 
 และจากการเข้าร่วมประชุมการบริการวิชาการแก่สังคม ขณะนี้มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ มีการมองงานเป็น 2 สาย คือ การที่รับรายได้เข้ามา ซึ่งมหาวิทยาลัยภาครัฐจะมองเรื่องนี้จํานวนมาก 
และอีกสายคือเป็นการบริการและรับใช้สังคม เช่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรเงิน
สนับสนุนเงินจัดโครงการ 84 ชุมชนดังกล่าว โดยลงไปถึงท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 ล้านกว่าบาท 
ดังนั้นผลงานที่จะเกิดขึ้นสามารถขอเป็นผลงานวิชาการได้หรือไม่ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ อาจารย์จะต้องมี
การถอดบทเรียน และนํานวัตกรรม หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนําไปใช้
เป็นผลงานวิชาการได้ ขณะนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นผลงาน สมศ.ได้อย่างไร โครงการ
ที่ผ่านมาประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความชัดเจน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
มีการถอดบทเรียนเช่นกัน ในเรื่องการสร้างปลุกจิตสํานึกให้กับชุมชน 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบคณะกรรมการและหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง
ดําเนินการต่อไป  
   

5.7 พิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPex) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) กําหนดให้
มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกาภิวัตน์ 
ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนําเกณฑ์ Education Criteia for Performance 
Excellence : EdPEx) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับ โดยเกณฑ์ดังกล่าวช่วยให้สถาบันใช้เป็นแนวทางที่
บูรณาการในการจัดการผลการดําเนินการของสถาบัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ ให้แก่ผู้เรียนและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และความย่ังยืนของสถาบัน 

2. การปรับปรุงประสิทธิผล และขีดความสามารถโดยรวม การเรียนรู้ระดับ
สถาบันและระดับบุคคล  
  วัตถุประสงค์และเปา้หมาย 

1.  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําร่องเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษา 
ในการต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.    บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

2.    สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบได้ในระดับสากล 
  ข้อเสนอเมื่อสรุปโครงการ 

1. รางวัล 
2. ประกาศเกียรติคุณ 
3. การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
4. การให้ทุนสนัลสนุนเพื่อขอรับรางวัล 
5. การสนับสนุนเชิงนโยบาย (IQA-EQA-EdPEx) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  ในปี 2553-2554 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานนําร่องเฟส 1 ที่เข้า
ร่วมโครงการ และในเฟสที่ 2 มหาวิทยาลัยได้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ผ่านการ
พิจารณา เนื่องจากรายละเอียด Organizational Profile มีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ 
  หากมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการต้องส่ง Organizational Profile 
วันที่ 30 มีนาคม 2555 และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 4 เมษายน 2555    
 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ีแจงให้ทราบว่าคณะได้ดําเนินการ
แบบคู่ขนานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อคณะกรรมการตรวจคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีทีมงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการตรวจประเมิน และรับฟังผลการตรวจประเมินได้ด้วย   
  
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะ
ดําเนินการต่อไป และรายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้า 
 

5.8 พิจารณาโครงการ “1 ช่วย 9” ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 โครงการ 1 ช่วย 9 เริ่มจากแนวความคิดของการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็น
รากฐานของค่านิยมสังคมไทย ที่มีมาแต่ช้านาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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(องค์กรมหาชน) จึงได้นํารูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษา โดยให้สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จแล้ว คือ
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ในภาพรวมระดับดีมาก ได้เข้ามา
มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลสถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีเค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามดีขึ้นกว่าผลการประเมินภายนอกรอบสอง ในลักษณะ “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา” ที่
กระจายออกไปอย่างกว้าวขวางและต่อเนื่อง นําไปสู่ “วิถีชีวิตคุณภาพ” ที่เชื่อว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

(พ.ศ. 2549-2553) ตํ่ากว่าระดับดีมาก นําผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายภายนอก 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบบริหารสถานศึกษา  

2. เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
(พ.ศ. 2549-2555) ในระดับดีมาก สามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ความ
เป็นเลิศ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ผลการ
ประเมินระดับตํ่ากว่าให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายของการดําเนินงาน 
 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 
2553) ตํ่ากว่าระดับดีมากท่ีเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดีขึ้นกว่าผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรองสอง 
 เงื่อนไขและคุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 เงื่อนไข 

1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ และเป็นผู้เสนอขอเข้า
ร่วมโครงการเอง 

2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุมศึกษา ด้านอาชีวศึกษา หรือ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือสถานศึกษาแกน
นํา หรือสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา 

3. สถานศึกษาแกนนําจะต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับ 
สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาอย่างน้อย 9 แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา
จะต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับสถานศึกษาแกน 

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ในภาพรวมระดับดีมากเท่านั้น 
2. ต้องมีความพร้อมที่จะเป็นแกนนําในการประสานงานกับสถานศึกษาอื่นๆ 

ที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับการยกย่อง เชิดชูให้เป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่าง เป็นผู้นําในการ

พัฒนาในการเป็นสถานศึกษาที่ใช้โอกาสที่ดีกว่า หรือความพร้อมที่มีอยู่ของตนเองไปช่วยเหลือเกื้อกูล
สถานศึกษาอ่ืนๆ ที่มีข้อจํากัด หรือพัฒนาตนเองไม่ได้ ให้ได้มีโอกาสในการพัมนาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
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2. ได้รับการยกย่องจากสังคม ที่จะเป็นผู้ตัดสิน ประเมินค่าความดีของ
สถานศึกษาที่เป็น “1” จึงไม่ใช่ตัวเงินหรือรางวัล หรือคะแนนพิเศษจาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

3. จะได้รังรางวัลต้นแบบประติมากรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงการเป็นผู้นํา
ทางด้านคุณภาพ มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
หากมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมเป็นแกนนําเครือข่ายการพัฒนา “โครงการ 1 

ช่วย 9” จะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 
สมศ. ประกาศผลการพิจารณาให้ทราบในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 
สมศ. เชิญสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกร่วมพิธีลงนามในบันทึกความ

ร่วมมืองานประชุมวิชาการ สมศ. ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 
                                                                                                                                                       
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบสํานักประกันคุณภาพการศึกษาตอบรับการ
เข้าร่วมโครงการ “1 ช่วย 9” โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 
 

5.9 พิจารณามาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้กําหนดมาตรการและ
แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1. กําหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
93.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 

2. ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายงบลงทุนทั้งในส่วนของ
รายการปีเดียวและรายการผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ หาก
หน่วยงานใดไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีความ
ประสงค์จะดําเนินการ หรือใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพ้นไปหากไม่มีเหตุอันควร 

3. ให้นําผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เป็นตัวช้ีวัด
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4. ให้ส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ไม่เป้นไปตามแผนหรือการ
ปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างช้าก่อนสิ้นไตรมาส 
 จากมติคณะรัฐมตรี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้รายงานผลการ
ดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 

2. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายงบลงทุนทุก
รายการ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2555 ทั้งนี้ให้รวมถึงรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรตาม
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย หาก
หน่วยงานใดไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีความ
ประสงค์จะดําเนินการ หรือใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพ้นไปหากไม่มีเหตุอัน
ควร เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นํางบประมาณมาจัดสรรสําหรับรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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3. โครงการที่ได้รับจัดสรรในรายจ่ายอ่ืน 
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร ให้ส่งเรื่องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดย

เสนอโครงการผ่านกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ระยะเวลาดําเนินการจัด
โครงการแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2555 

3.2 โครงการอื่นๆ ที่มิใช่โครงการพัฒนาบุคลากร ให้หน่วยงาน
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบอํานาจโดยให้ดําเนินการตามที่ได้รับมอบอํานาจ โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 

 
 มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จทัน
วันและเวลาที่กําหนด รวมถึงการจัดซื้อและซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ช่วงปิดภาคการศึกษาภาค 2/2554  

 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6.1 รายงานโครงการวิจัย  
  จากการจัดการประกวดโครงการวิจัยของนักศึกษา มีโครงการ Virtual tour 
อยู่บน Website ของมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นการจัดทําในรูปแบบ 
Multimedia   เป็นการแนะนําภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไปควรมีการขยายผลให้มากขึ้น เช่น แนะนําคณะ
ในแง่มุมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม สามารถนําไปใช้ได้จริง 
 
 มติที่ประชุม เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาให้
สมบูรณ์ และควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

6.2 Webometrics Ranking 
 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการจัด 

Ranking Website ภานใน Domain “rmutt.ac.th” มี Block จาก Search engine เป็นการจัด Ranking 
เชิงปริมาณ โดยมีการกําหนดเกณฑ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้ 

 Sige (จํานวนหน้า) Webbord จํานวน 20% 
 Visibility (link MOU) จํานวน 50%  
 Rich files (PowerPoint , PDF , Word) จํานวน 15% 
 การจัดลําดับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ในอันดับที่ 4 จากผลกระทบวิกฤตน้ําท่วมที่ผ่านมาคะแนนต่ําลงมาก 
จํานวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เนื่องจากต้องทําการปิด Website ของทุกคณะ จึงทําให้ 
Google ไม่สามารถค้นหาได้ และได้ประกาศลําดับมหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2555  

 การนับ เมื่อมีผู้เข้ามาค้นหาข้อมูลโดยการ Post บนพันธ์ทิพย์ หาข้อมูลการ
เรียน และ Web มหาวิทยาลัย Link ไปก็จะนับ 1 ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนหน้า Web ของคณะต่าง ๆ มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 ปัจจุบัน Webometrics เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินเป็น 
 Impact จํานวน 50% ประกอบด้วย 
  - Visibility (Back links) 
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  - Visibility (Refered Domains) 
 Activity จํานวน 50% ประกอบด้วย 
  - Size 10% 
  - Rich files 10% 
  - Scholar 30% 
 ปัจจุบันมีธุรกิจทํา BackLink 49.99 U$ ทํา BackLink ถ้าได้คะแนนดีจะต้อง

มี Webboard มหาวิทยาลัย แต่ขณะมี link ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาจึงต้องทําการปิด Webboard มหาวิทยาลัย 
และการที่มหาวิทยาลัยจะอยู่ในอันดับต้น ๆ จะต้องดําเนินการดังนี้ 

 Sizes Web หน่วยงาน คณะ และสาขาวิชา จะต้องเพิ่มปริมาณข้อมูล 
 Visibility เมื่อมีการ MOU กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะต้องนํา MOU มาลง Web 

ของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ลง MOU ของมหาวิทยาลัยด้วย และถ้ามีการจัดงานวิชาการของ
คณะต่าง ๆ คณะจะต้องจดเป็น .rmutt.ac.th ก่อน 

 Rich files ข้อมูลที่เปิดเผยผ่าน Web จะต้องเป็น PDF file / Word /Power Point 
 Scholar คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น Journal online รวมถึงการ

นําเสนอผลงานวิชาการ มี proceeding ขึ้น Web คณะได้เลย Google จะนับที่ Domain ของคณะ 
 จากการตรวจสอบบน Website มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ อันดับจะลดลง 

มหาวิทยาลัยเล็ก ๆ จะมีอันดับที่ดีขึ้น ขณะนี้ มทร.อ่ืน มี 100,000 BackLink มทร.ธัญบุรี มี 20,000 BackLink  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอว่า Webboard สถาบันวิจัยและพัฒนาถูก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ามาทํา BackLink การ Post เอกสาร ดังนั้นจึงควรพิจารณา    
ในเรื่องของลิขสิทธ์ิทางปัญญา  

 
มติที่ประชุม มอบคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ ดังนี้ 
   1. ควรเร่งรัดในเรื่องของเนื้อหาบน Website ของหน่วยงาน

และคณะต่าง ๆ รวมทั้งการ Link MOU จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา จะต้องนําขึ้น

Website ด้วย   
 

เลิกประชุมเวลา 17.35 น. 
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